



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพนมสารคาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๓๐๕  
ที่ ฉช ๐๐๓๓.๓๐๑ /๓๐๖๙ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPHITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน MOIT ๑๓ หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการสร้างธรรมาภิบาลระบบยาปลูกและปลูกจิตสำนึกบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลพนมสารคามได้ดำเนินการประกาศโรงพยาบาลพนมสารคามเรื่องแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย ประกาศ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย กำหนดดำเนินการประเมิน ในระบบ Google forms ในหมวดที่ ๒ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

ในการนี้ โรงพยาบาลพนมสารคาม ขอเรียนให้ทราบว่าได้ดำเนินการ ประเมินการดำเนินการตาม แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ Google forms (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้นำรายงานดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลพนมสารคาม และช่องทางอื่นรวมถึงสื่อออนไลน์ต่อไปด้วย

ณ

ผู้รายงาน

(น.ส.ณิชาภัทร สมัยพานิช)

เภสัชกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

- เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรอนุญาต

  
(นางสุมิตร นพเกต)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

  
(นางอุไร ศิลปกิจโกศล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม